

Technical Analyzer

Saravut Tachochavalit, Analyst

TEL : +66 (2) 088 9999 Ext. 9754
EMAIL : Saravut.ta@rhbgroup.com

Intraday

ประเด็นสำคัญ

ตลาดหุ้นเอเชียในช่วงครึ่งเช้าส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ กดดันจากรายงานการประชุมเฟดเดือนธ.ค. ที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า เฟดมีแนวโน้มชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากคาดการณ์เดิม 4 ครั้งเป็น 2 ครั้งในปีี้ และล่าสุดมีแนวโน้มที่เฟดจะเลื่อนการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกเป็นเดือนมี.ย. จากคาดการณ์เดิมในเดือนมี.ค. หรือพ.ค. เมื่อคืนนี้ นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกเฟดที่มีสิทธิออกเสียงออกมาสนับสนุนให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป และมองว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะค่อย ๆ ปรับลงมาในระยะกลาง (ไม่ใช่ระยะสั้น) เงามองว่าเป็นการพูดที่ไม่มีน้ำหนัก ถ้าไม่มีสัญญาณที่เห็นตัวเลขอัตราว่างงานสหรัฐฯ พุ่งขึ้นไปแถว ๆ 4.3-4.4% อีก เชื่อว่าจะไม่เปลี่ยนความคิดของเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่ที่สนับสนุน ให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยนานขึ้น ส่งผลลบต่อหุ้นการเงินและโรงไฟฟ้า สังเกตดี ๆ วันนี้หุ้นการเงินหลายตัวใน SET เพิ่งส่งสัญญาณขายเป็นวันแรก

ตลาดหุ้นไทยบ่าวันนี้ คาดว่า แกว่งในแดนลบ หุ้น DELTA ยังเป็นหุ้นหลักที่ใช้ประคอง SET ไว้ แต่หุ้นอื่นๆ เช่น NewCO มีแรงขายออกมาอีก สะท้อนความเสี่ยงของ SET ที่ยังอยู่ในภาวะขาลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

SET Index แกว่ง สั้น ๆ ดึงกลับไม่ข้ามแถว ๆ 1,387 จุด แนะนำ ขายเพื่อหวังผลซื้อกลับเมื่ออ่อนตัว หุ้นที่แนะนำ DOHOME, CRC



การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สั้น ๆ ดึงกลับไม่ข้ามแถว ๆ 893 จุด คาดว่าน่าจะถอยกลับลงไปตั้งหลักกันใหม่แถว ๆ 880 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

แนะนำ trading ในกรอบระหว่าง 893-880 จุด รับรู้กำไร ในกรณีที่ปิดต่ำกว่า 880 จุดได้ ถือ short หวังผลปรับตัวลงไปแถว ๆ 870 จุด รับรู้กำไร



Disclaimer:

เอกสารรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี จำกัด (มหาชน) มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน